

โกลบอลเฮ้าส์ แสดงความเสียใจพร้อมรับผิดชอบ

ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่

สยามโกลบอลเฮ้าส์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อพนักงาน ลูกค้า และครอบครัวของผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากเหตุการณ์พายุพัดถล่มและฟ้าผ่าตัวอาคาร ทำให้ผนังส่วนบนสุดเหนือคานรางน้ำหล่นทับขั้วประตูทางเข้าด้านหน้าของร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขาอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย โดยเป็นลูกค้า 3 ราย พนักงาน 3 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

นายวิฑูร สุริยนาทกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น และพร้อมรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย รวมถึงการดูแล และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ ได้ส่งทีมงานเข้าพบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว และใกล้ชิด ซึ่งนอกเหนือจากเงินประกันอุบัติเหตุที่อยู่ระหว่างการประเมินของบริษัทประกันภัยขณะนี้แล้ว บริษัทฯ จะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกรายละ 1,000,000 บาท รวมถึงดูแลเรื่องการศึกษาของบุตร-ธิดาของผู้เสียชีวิตไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพนักงานของบริษัทฯ ที่เสียชีวิตจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากประกันอุบัติเหตุหมู่และกองทุนทดแทนตามกฎหมาย ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพแล้วรายละ 50,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมอบเงินค่าทำขวัญให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ 100,000 บาท พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลจนกว่าจะหายเป็นปกติ”

นายวิฑูร กล่าว และสรุปเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด จากผลกระทบเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจาก บริษัทฯ ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีแล้ว ในเบื้องต้นพบว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าอย่างรุนแรง ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศปิดพื้นที่สาขาดังกล่าว พร้อมรอตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน และบริษัทฯ ขอยืนยันว่าร้านโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขาได้ก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง สำหรับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดในขณะนี้ ยังไม่สามารถประเมินได้”

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยจังหวัด เจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัดทหารบกสุรินทร์ หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุรินทร์ หน่วยกู้ภัยสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้

ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ ยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกด้าน เพื่อ
เยียวยาและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต ตลอดจนผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุด